



ประกาศเทศบาลเมืองพุนนิกม
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองพุนนิกม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และให้นำเกณฑ์ชี้วัด ของเทศบาล จำนวน ๘ ด้าน จำนวน ๕๕ ตัวชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาล ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้ง เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการสาธารณะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบการประเมินตนเองและแบบติดตาม ประเมินผลในโปรแกรมระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ พร้อมส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.ก.ถ. แล้วเสนอรายงานสภาเทศบาลและแจ้งผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไประหว่าง

เทศบาลเมืองพุนนิกม ได้ดำเนินการประเมินตนเองฯ และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม ประเมินผลในโปรแกรมระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส่งให้สำนักงาน ก.ก.ถ. เรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดการบริการสาธารณะต่อสภาเทศบาลทราบ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพุนนิกม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ได้ที่ <http://www.phanatnikhomcity.go.th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย อัมราลิขิต)

นายกเทศมนตรีเมืองพุนนิกม

สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

จัดทำโดย

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการจัดการบริการสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และให้นำเกณฑ์ชี้วัดของ เทศบาล จำนวน ๘ ด้าน จำนวน ๕๕ ตัวชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาล ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน และการกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนให้ อปท. สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือเทศบาลดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม ประเมินผลในโปรแกรมระบบประมวลผล แล้วส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.ก.ถ. และรายงานสภาเทศบาล ทราบ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดำเนินการประเมินตนเองฯ และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม ประเมินผลในโปรแกรมระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบบันทึกข้อมูล จำนวน ๓ แบบ ได้แก่ แบบ อปท.๑ (เป็นแบบรวบรวมข้อมูล พื้นฐานทั่วไป) แบบ อปท.๒-๑ ถึง ๒-๖ (แบบรวบรวมข้อมูลการจัดการบริการสาธารณสุข) และแบบ อปท.๓ (เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมจัดส่งให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ผ่านทางระบบออนไลน์ (www.odloc.go.th) และระบบประมวลผลการ ประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณสุขของ อปท. ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผล มีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จำนวน ๘ ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านที่ ๒ ผังเมือง

ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ด้านที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา

ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ด้านที่ ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

ด้านที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

๑. สรุปผลประเมินการจัดการบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ชี้วัด จำนวน ๕๕ ตัวชี้วัด

คิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้

- สูงกว่าค่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๐๙
- เท่ากับค่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๕๔
- การพัฒนาในอนาคต	คิดเป็นร้อยละ	๓.๖๔
- ไม่มีบริการสาธารณสุข	คิดเป็นร้อยละ	๑๒.๗๓
- ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	คิดเป็นร้อยละ	๒๐

/๒. สรุปผล...

๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตามภารกิจบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จำนวน ๘ ด้าน คิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๗๕%
ด้านที่ ๒ ผังเมือง	คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๗๕%
ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต	คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๕๐%
ด้านที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๕๐%
ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย	คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๕๐%
ด้านที่ ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน	คิดเป็นร้อยละ	๙๕%
ด้านที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๕๐%
ด้านที่ ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน	คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๕๐%

รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะที่แนบท้ายนี้